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 'วิจิตร'เสนอนายกรัฐมนตรี ขอเพิ่ม รมช.ศึกษาธิการ 
 
10 มกราคม 2550 15:14 น. 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เผยเสนอ "สุรยทุธ"ขอเพิ่ม รมช.ศึกษาธิการ เตรยีมเสนอชื่อ หลัง 15 
มกราคมนี ้ 

 
วิจิตร ศรสีอาน 

นายวิจติร ศรสีอาน รมว.ศึกษาธิการ กลาวถึงกระแสการปรับ
คณะรฐัมนตรีวา เปนที่ชดัเจนแลววา จะมีการเพ่ิมรัฐมนตรชีวย
กระทรวงศึกษาธิการอยางแนนอน เพราะควรจะตองมีและในอดีตก็
เคยมีมาตลอด ขณะน้ีนายกฯ ไดตกลงในหลักการกับตนวาจะเพิ่ม
ตําแหนงนี้ แตยังไมมีการพูดถึงตัวบคุคล สวนบุคคลที่มคีวาม
เหมาะสมนั้นก็ควรเปนบุคคลที่รูเรื่องการศึกษาเปนอยางดี คือ เม่ือ
มาทํางานไมตองมานั่งนับหนึง่ใหม โดยตนก็ยังไมมีคนในใจเพียง
แคมีหลักเกณฑที่เหมาะสมเทานั้น คาดวาเรือ่งนี้นาจะชดัเจน
ภายหลังวันที่ 15 มกราคม ซึ่งเปนภายหลังที่ตนกลับมาจากการ
ประชมุที่ประเทศอิตาล ีเม่ือไดตัวบุคคลแลวก็จะนําเสนอตอนายกฯ 
แลวนายกฯจะเปนคนตดัสินใจเอง  

   ขาวประชาสัมพนัธ 

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5005 

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับประจําวันพฤหัสบดทีี่  11 เดือนมกราคม  พ.ศ.2550    หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูไดที่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

"ยืนยันวาจะไมมีการแตงตั้งตําแหนงใด ๆ ในชวงนี้อยางแนนอน แมจะมีการนําเสนอก็ไมสามารถแตงตั้งได 
เพราะนายกฯ ก็ไปรวมประชุมสดุยอดผูนําอาเซียนที่ประเทศฟลิปปนส สวนผมก็ไปประชุมที่มหาวิทยาลยั
โลกที่ประเทศอิตาล ีแมจะมีการเสนอชื่อในตอนนี้ก็แตงตั้งยงัไมได อีกทั้งผมก็ยังไมพรอมที่จะเสนอชื่อ 
เชื่อวานายกฯ นาจะมคีนอยูในใจอยูบางแลว อยางไรก็ตามเรื่องนี้ผมก็ตองหารือรวมกับนายกฯ และให
อํานาจใหนายกฯ เปนผูตดัสิน"นายวิจติร กลาว 

รมว.ศึกษาธิการ กลาวอีกวา สวนสาเหตุทีจ่ะมกีารเพิ่มรัฐมนตรีชวยฯ นั้นเปนเพราะวากระทรวงฯ นี้เปน
กระทรวงใหญ งบประมาณมีอยูเปนจํานวนมาก โอกาสทีจ่ะทาํงานใหครบทกุดานก็เปนปญหา เน่ืองจาก
งานซอนกันอยูมาก อีกทั้งกระทรวงศึกษามีงานอยูเปนจํานวนมาก  

"คนที่จะเขามาทํางานจะตองมาทํางานแทนผมได เน่ืองจากบางครั้งถาผมไมอยูก็ไมรูจะไปมอบอํานาจให
ใครทําแทน เพราะ พ.ร.บ.บริหารราชการแผนดินไมไดใหอํานาจไว อีกทั้งหากจะฝากใหรัฐมนตรีกระทรวง
อ่ืนดูแลแทนเขาก็มีงานอยูเต็มมือ โดยคนที่จะเขามาทํางานใหมนี้จะตองดดูวยวาถนัดงานดานใด หากรู
เรื่องการศึกษาดวยและมคีวามรูเรื่องภาคใตดวยก็จะมอบภาระหนาที่นั้นใหดแูลทันท ีซึ่งรฐัมนตรชีวยคน
ใหมนั้นจะเปนผูหญิง ผูชาย ก็ได"นายวจิิตร กลาว 

รมว.ศึกษาธิการ กลาวอีกวา ขณะนี้ ยังไมไดทาบทามใครและไมมีบุคคลในใจ อีกทั้งยังไมสามารถหาคน
ที่จะมาทาํงานได สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวารฐับาลชดุไมระยะเวลาในการทํางานอีกไมนานทําใหหลายคน
มองวาระยะเวลาสั้นอาจจะเปนอุปสรรคตอการทํางาน เขาจึงไมอยากเขามารวมงาน 

เม่ือถามวา หากมีการเพิ่ม รมช.ศึกษาธิการครั้งนี้จะมีการพวงเพ่ิมเติมตําแหนงอ่ืนที่วางอยูดวยหรือไม นาย
วิจิตร กลาววา เรื่องนี้ตนไมทราบ เพราะทราบเพียงกระทรวงศึกษาฯ เทานั้น สวนกระทรวงอื่นไมทราบ อีก
ทั้งนายกฯ ก็ไมไดสงสัญญาณวาจะมีการปรับ ครม.เพราะการเพิ่มรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการตนเปน
ผูเสนอเอง  

 

 


